

Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Ngày 8/2/2022, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ký ban hành Công văn số 308-CV/TU về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Nội dung công văn như sau:

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nhưng đã được tổ chức chu đáo, nhân dân đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm. Trước và trong Tết Nguyên đán, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các cấp, các ngành trong tỉnh đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Tết năm 2022, về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh đối với người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo,... được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông được bảo đảm. An ninh chính trị, chủ quyền, biên giới, vùng trời, vùng biển được giữ vững. Tình trạng đốt pháo nổ trái phép giảm mạnh so với mọi năm. Tuy nhiên, trước và trong Tết, phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông vẫn còn xảy ra.

Để khẩn trương đưa hoạt động sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần trở lại bình thường, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh đề cao trách nhiệm, khẩn trương chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ của năm 2022, tập trung cao độ thực hiện các công việc theo chương trình công tác đã đề ra; trong đó, tập trung triển khai thực hiện ngay các nội dung sau đây:

(1). Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vắc-xin thần tốc mùa Xuân năm 2022 nhằm tăng cường miễn dịch, hiệu quả phòng bệnh cho người dân.

(2). Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 8/1/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 6/12/2021 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng Đảng năm 2022.

(3). Tăng cường chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ đông-xuân 2022, phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; phòng chống rét đậm, rét hại. Triển khai tốt kế hoạch trồng cây, trồng rừng và hưởng ứng sáng kiến “Trồng một tỷ cây xanh trong 5 năm tới” của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới; có kế hoạch, lộ trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới cấp thôn, bản. Nắm chắc tình hình đời sống nhân dân trong mùa giáp hạt để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.

(4). Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Thực hiện nghiêm 10 cam kết của lãnh đạo tỉnh công bố tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2021. Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để phát triển công nghiệp; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch, Dự án Đường ven biển và Cầu Nhật Lệ 3 và các dự án trọng điểm của tỉnh theo kế hoạch đề ra.

(5). Tổ chức tốt các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch; chuẩn bị tốt các điều kiện để mở cửa du lịch an toàn; ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào phát triển du lịch; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch.

(6). Tổ chức cho học sinh ở các cấp học trở lại trường học trực tiếp để nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; bảo đảm để các cháu đi học an toàn, khoa học, hiệu quả, hợp lý.

(7). Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh về tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội; bảo đảm việc tổ chức lễ hội tiết kiệm, văn minh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh tại các khu du lịch, các lễ hội; đồng thời, tuân thủ các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19.

(8). Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền quân theo kế hoạch; phối hợp, theo dõi, chủ động nắm tình hình và có biện pháp xử lý tình huống liên quan đến chủ quyền biên giới, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm; triển khai các biện pháp phòng ngừa cháy nổ, nhất là tại các nơi tổ chức lễ hội; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định an toàn giao thông; xử lý nghiêm các tình trạng cờ bạc, lô đề, tin dụng đen dưới mọi hình thức.

(9). Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh và các cơ quan truyền thông của tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, phát huy sức mạnh toàn dân ngay từ những ngày đầu năm, khơi dậy phong trào thi đua trong lao động, sản xuất và tạo niềm tin, ý chí phấn đấu vươn lên trong nhân dân, động viên toàn xã hội quyết tâm, đồng lòng, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

(10). Cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh tăng cường chỉ đạo, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay những ngày làm việc sau Tết bảo đảm chất lượng và tiến độ, đặc biệt là những công việc còn tồn đọng, những công việc và thủ tục liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhân dân. Không tổ chức du xuân, liên hoan sa đà, lãng phí, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công hoặc các phương tiện công (hoặc thuê, khoán phương tiện) đi lễ hội trong giờ hành chính, trừ trường hợp được phân công nhiệm vụ. Lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

(11). Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban và Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện Công văn này, kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.